

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา มติชน คมชัดลึก แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด บ้านเมือง</p>	<p><b>โละบอร์ด สสส.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ คสช. เปิดเผยถึงการออกคำสั่ง คสช. ครั้งที่ 1/2259 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 59 ว่า รายชื่อที่ออกมานั้น ยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นการทุจริต แต่เป็นเรื่องของการแจ้งข้อมูลมา และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอบสวน รวมถึงรายชื่อในบอร์ด สสส. จำนวน 7 คน เป็นการตรวจสอบข้อมูลมาเพื่อดำเนินการ แต่ยังไม่ให้สสส.ทำงานต่อไป เป็นการดำเนินการเพื่อให้ไม่ขัดขวางการตรวจสอบ และให้โอกาสผู้ที่อยู่ในรายชื่อได้มีการเตรียมตัว เตรียมหลักฐานข้อมูล</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 1 กล่าวว่า เหตุผลของการปลดต้องสอบถามจากคตร. ตนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย คือ ให้สธ.ศึกษา ปรับปรุงให้การดำเนินงานของ สสส. ราบรื่นตรงกับ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่มี นพ.เสรี ตูจินดา เป็นประธาน และได้ข้อสรุปต้องมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ สสส. 26 ฉบับ โดยเน้นแก้ไขเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ และผ่านความเห็นชอบของบอร์ด สสส. เรียบร้อยแล้ว ส่วนการแต่งตั้งกรรมการ สสส.ใหม่นั้น คงต้องหารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานบอร์ด สสส.ก่อน ซึ่งคงมีการหารือในการประชุมบอร์ด สสส.ครั้งต่อไปในเดือน ม.ค.นี้</p> <p>นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า คำสั่งที่เกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ คตร.ได้เข้าตรวจสอบการเงินของ สสส. เชื่อว่าคงพบประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการที่รับทุนผ่านมูลนิธิต่างๆ ต้องมีการแก้ไข ไม่ได้มีความต้องการที่จะล้ม เพราะ สสส. ก็ยังต้องดำรงอยู่ แต่การทำงานจากนี้ต้องโปร่งใส และต้องมีความเป็นธรรมาภิบาลมากขึ้นในการอนุมัติงบประมาณ</p> <p>ด้าน นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อธิบดีรองประธานบอร์ด สสส. กล่าวว่า ไม่ทราบเหตุผลในการเปลี่ยนบอร์ดครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปชี้แจงในประเด็นต่างๆ และแก้ไขในประเด็นที่คตร.ชี้ให้แก้ไขแล้ว จึงไม่ทราบว่าทำไมยังต้องปลดกรรมการ การเปลี่ยนบอร์ดนั้นจำเป็นต้องมีเหตุผลเพียงพอ เพราะมาจากกระบวนการสรรหา อย่างไรก็ตาม ตั้งใจจะออกจากบอร์ดสสส.อยู่แล้ว เพราะมีคนค่อนข้างอยู่หลายบอร์ด โดยส่วนตัวเชื่อว่ามีการล้าหลังสสส. เพราะชวชนเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่การร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.ยาสูบ ซึ่งโครงการ สสส.หลายอย่างที่ผ่านมามีผลลัพธ์ที่ดี จึงมองว่าอาจขัดผลประโยชน์กับบริษัทเหล่านี้ หลังจากนั้นต้องดูว่าอำนาจรัฐที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างบริษัทเหล่านี้ กับผลประโยชน์ของประชาชนว่าจะเอียงไปไหนทิศทางใด</p>
<p>บ้านเมือง คมชัดลึก แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ หนึ่งในกรรมการ สสส. กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีคำสั่งให้พ้นจากกรรมการสสส.เพราะสาเหตุอะไร แต่เดาว่าน่าจะเป็นเพราะตนเป็นกรรมการในมูลนิธิอื่นๆ อีก 4-5 มูลนิธิ และบางมูลนิธิก็อาจจะเข้าไปรับเงินสนับสนุนจาก สสส.</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว รายชื่อคณะกรรมการ สสส. ที่ถูกพ้นออกจากตำแหน่งครั้งนี้ ส่วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด สสส. มี 9 คน จึงมีเพียง 2 คนเท่านั้น ที่ไม่อยู่ในคำสั่ง คสช. ลีตนี่ คือ นางทิตา ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการศึกษา และนายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนด้านกฎหมาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานที่ปรึกษากรมว.สาธารณสุข และในฐานะประธานคณะกรรมการทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า หากถามว่าบอร์ดสสส.จะประชุมและทำงานต่อได้หรือไม่ ตนตอบได้เพียงหลักการว่า ต้องครบองค์ประชุมก่อน คือต้องมีทั้งประธาน มีทั้งผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อครบองค์ประชุมก็ต้องมาพิจารณาว่าจำนวนผู้ร่วมประชุมต้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง หากผ่านการพิจารณาเหล่านี้ก็สามารถประชุมได้</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีของบอร์ด สสส. 7 คน ว่า ไม่ได้พักงาน แต่ให้พ้นไปเลย เพราะเหตุว่าไม่ได้ทุจริต แต่เข้าข่ายประพฤตินิষอบ เพราะมีผลประโยชน์บางอย่างทับซ้อน บางคนเป็นทั้งผู้ขอเงิน ขอกู้ และยังเป็นผู้อนุมัติเงิน เงินอาจจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่ในแง่ธรรมาภิบาลมีปัญหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสศต. กล่าวว่า ถ้าดูจากรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ที่เป็นกรรมการมูลนิธิอื่นๆ และรับทุนจากสสส. ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิด แต่เป็นเรื่องความเหมาะสมว่าควรจะทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไปหรือไม่ เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีอำนาจพิจารณา อาจส่งผลถึงความเป็นธรรมสำหรับองค์กรอื่นๆ ที่จะเข้ามารับงาน</p>
ข่าวสด แนวนหน้า	<p>เรื่องนี้มีการตรวจสอบและพูดคุยกันมาพอสมควร คนที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาตัวเองว่า สถานการณ์อย่างนี้ควรอยู่บริหารหรือไม่ แต่เมื่อไม่มีการประเมินก็อาจมีคนอื่นมาประเมิน และเห็นว่าไม่เหมาะสมจะทำหน้าที่ในสภาพนี้ต่อไป ส่วนที่วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมและการถูกแทรกแซงจากธุรกิจเหล้าบุหรี่นั้น ต้องดูกันต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรมยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับบริษัทเหล้าบุหรี่ แต่หลักใหญ่คือ พบการอนุมัติงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหน่วยตรวจสอบพบหลักฐานค่อนข้างชัดเจน หากไม่เข้าใจก็ขอให้ผู้ที่ถูกปลดเข้ามาพบได้ เพื่อจะให้ดูข้อมูลที่ชัดเจน ยอมรับว่าโครงการของ สสส. เป็นโครงการที่ดี แต่ต้องแยกแยะหลายโครงการของรัฐบาลทุกรัฐบาลก็มีส่วนดี แต่มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อพบว่าแนวปฏิบัติเปิดช่องจนมีปัญหาทุจริตได้ ก็ต้องแก้ไข</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวว่า คำสั่งนี้เป็นการปลดกรรมการที่ใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม สาเหตุน่าจะมาจาก 3 ประการ คือ 1.มีกลุ่มผู้มีอำนาจบางกลุ่มที่ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมบุหรี่และเหล้า ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของ สสส. 2.การทำงานของข้าราชการกับ สสส. มีแนวคิดที่ต่างกัน และ 3.สสส.ถูกมองว่าเป็นองค์กรที่ให้ทุนแก่การทำงานของเอ็นจีโอ และภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งแม้ว่าในช่วง คสช. หลายกลุ่มไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ก็ยังดำเนินการอยู่ โดยอาจจะสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้มีอำนาจปัจจุบัน</p> <p>สิ่งที่น่าตั้งข้อสงสัยต่อไปก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จะมาจากกลุ่มไหน การตั้งคณะกรรมการโครงการประชารัฐของรัฐบาลที่มีอยู่ 10 กว่าชุดนั้น ทุกชุดไม่มีภาคประชาสังคม แต่มีภาคเอกชนประมาณ 75% และที่เหลือเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ใช่การปฏิรูป แต่เป็นการรวมศูนย์อำนาจ ที่จะส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว เฟสบุ๊คของมูลนิธิชีววิถีได้โพสต์ข้อความบางส่วนว่า การปลดคณะกรรมการภาคประชาสังคมออกจาก สสส. ตอกย้ำว่ารัฐบาลทหารไม่ต้องการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการปฏิรูป เห็นได้จากการแต่งตั้งกรรมการประชารัฐ ที่มีคณะกรรมการเฉพาะข้าราชการและกลุ่มทุนเท่านั้น เป็นการปิดฉากบทบาทของ สสส.ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่มีบทบาทในสังคมมายาวนาน 15 ปีเต็ม</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.ทั้ง 7 คนที่ถูกคำสั่ง คสช.ปลด ทั้งหมดพบว่ามีวาทะเกี่ยวข้องกับมูลนิธิหรือองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก สสส. ตั้งแต่ปี 2550-2557 โดย 1.นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เป็นกรรมการมูลนิธิมิตรภาพบำบัด มูลนิธิแพทย์ชนบทมูลนิธิเด็ก มูลนิธิโกลบอลคิมทอง มูลนิธิ 14 ตุลา มูลนิธิสร้างสุขไทย 2.นายสงกรานต์ ภาคโชคดี เป็นกรรมการมูลนิธิวิถีสุข 3.นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ เป็นกรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นกรรมการมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 5.นายสมพร ไร่บางยาง เป็นกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ 6.รศ.ประภาภัทร นิยม เป็นกรรมการสถาบันอาศรมศิลป์ และ 7.นายวิเชียร พงศธร เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องน่าเจ็บใจสำหรับกรณีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะตั้งแต่มีการเกริ่นว่าจะปฏิรูป หรือให้ประชาชนร่วมจ่าย ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้ว่าล่าสุด "หัวหน้าคสช." จะตอกย้ำว่าจะไม่มีรายยกเลิกเรื่องดังกล่าว แต่ข่าวก็ยังไม่ซาลง จึงอยากฝากให้ "ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร" รมว.สาธารณสุข รีบออกมาชี้แจงแถลงไขให้ชัดแจ้งชัดเจน ดีกว่ามาแก้เรื่องการเป็นผู้เสนอชื่อ 7 บอร์ด สสส.ให้ "บักตู" โละจะมีประโยชน์มากกว่า</p> <p>ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาเวณี</p> <p>-กล่าวถึงประเด็นที่ว่าโครงการ 30 บาทไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลหรือรัฐบาลเจ๊ง มีบทความทางวิชาการมายืนยันโดย ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นที่มุมมองด้านเศรษฐกิจการเมืองและงบประมาณ ระบุว่า การจัดทำงบประมาณด้านสาธารณสุขผ่านงบประมาณรายหัวมีมานานแล้ว เพียงแต่ก่อนหน้านั้นการได้รับการรักษาเป็นไปผ่านระบบพิสูจน์สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย ทำให้ประชาชนส่วนมากไม่สามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์คนตามข่าว</p>	<p>เข้าถึงการให้บริการได้ รัฐบาลทักษิณจึงประยุกต์แนวคิดของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ด้วยการปรับงบประมาณรายหัวสู่การเป็น “กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” และขยายสิทธิสู่ประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ</p> <p>ดังนั้นหากบอกว่าโครงการนี้ทำให้รัฐบาลขาดทุนย่อมเป็นเรื่องตลก เพราะงบประมาณข้างต้นคืองบประมาณด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว หรือหากจะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว แม้ประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 2 แสนคน (อัตรานี้มีแนวโน้มลดลง) แต่แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ของรัฐก็เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท หมายความว่า ประชาชน 1 คนจะได้งบประมาณจากรัฐปีละ 50,000 บาท ซึ่งคือที่มาของตัวเลข 4% กว่าๆ ที่ประกันสุขภาพได้รับจากจีดีพีของประเทศ ซึ่งรายงานองค์การอนามัยโลกแสดงค่ากลางของงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศทั่วโลกคือ 6% หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศยากจน-ปานกลาง ค่ากลางอยู่ที่ 4.5% ประเทศไทยจึงไม่ได้อุดหนุนงบด้านนี้มากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับนานาประเทศหรือกระทั่งกลุ่มประเทศรายได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้น งบประมาณจึงไม่ใช่ปัญหาและไม่เคยเป็นปัญหา แม้จะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะเข้าไปกระทบเนื้อแท้ของตัวระบบสวัสดิการ</p> <p>สิ่งที่ต้องแก้ไขมีบางอย่างที่เป็นปัญหา เช่น การรวมศูนย์นโยบาย การขาดแคลนของงบประมาณส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ใช่ข้ออ้างในการยกเลิก จึงมีคำถามที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศ คือ ใครกันที่อยากจะยกเลิกโครงการนี้ และถ้ายกเลิกแล้วไม่เป็นผลดีต่อใคร จึงเป็นที่มาของบทสรุปว่า ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะปลอดภัยภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย ขณะเดียวกันการไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะทำให้ความมั่นคงในชีวิตของคนน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ซึ่งต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปยังผู้มีอำนาจว่า ถ้าที่นี้จะซ้ำเติมทำร้ายคนเหล่านี้ด้วยการร่วมจ่ายตามแนวทางประชารัฐที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ประชานิยมเช่นนั้นหรือ</p> <p>-เสนอประวัติของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานกรรมการชุดใหม่ ที่ รพ.วสธ. เตรียมลงนามแต่งตั้ง ศึกษาหาข้อมูลด้านพัฒนาาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนำแนวทางชุดที่ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ศึกษาไว้ มาใช้ประกอบการพิจารณา</p> <p>ศ.นพ.ภิรมย์ เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ.2492 ที่ จ.อุทัยธานี จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science (Clinical Epidemiology) จาก McMaster University และ Master of Science (Clinical Epidemiology) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เคยเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2545</p> <p>ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา 2 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 เมษายน 2551 และ 31 กรกฎาคม 2557 ได้รับแต่งตั้งนั่งเก้าอี้สมาชิกสภช.ส.</p> <p>รพว.สาธารณสุขมั่นใจ เป็นผู้มีประสบการณ์ เพียบพร้อมทั้งในด้านคุณวุฒิ วิทยุฒิ และความรู้ ไม่น่าจะเกิน 6 เดือน คงได้คำตอบที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยมั่นคงและยั่งยืน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ สัปดาห์ที่ 1</p>	<p><b>ผลงานสธ.</b></p> <p>- เสนอบทความ การยกระดับคุณภาพบริการด้าน ‘สาธารณสุข-สุขภาพ’ ของประชาชนคนไทย โดยการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ปัจจุบันมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพว.สธ. ใน รอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินการด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 100,000 คน จะได้รับการดูแลสุขภาพถึงบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ โดยปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัวกระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 66,492 ทีม</p> <p>การดูแลเด็ก กรณีเด็กไทยฉลาด พัฒนาการสมวัย ซึ่งมีการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยซึ่งคัดกรองพัฒนาการเด็กไทยได้กว่า 180,000 คน</p> <p>ในส่วนการแก้ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต มีการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 335 ทีม ดำเนินการแบบสห</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาขา ในพื้นที่ 227 อำเภอ 35 จังหวัด ในปี 2559 ก็นำตามดูความคืบหน้ากรณีนี้เช่นเดียวกับ การลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลดเหลื่อมล้ำ และลดการรอคอย นอกจากนี้ การป้องกันและยับยั้งโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ที่ปีที่แล้วไทยทำได้ดี มีการอบรมบุคลากร ในปี 2559 นี้ก็นำติดตามดูต่อ รวมไปถึงจนถึงกรณีสมุนไพรรักษาอาการไข้หวัดเพิ่มรายได้</p> <p>ทั้งนี้ ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพโดยบูรณาการงานเชิงรุก ลดการป่วยตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยบูรณาการกับด้านท่องเที่ยว ดันไทยสู่ศูนย์กลาง Wellness &amp; Medical Tourism สร้างรายได้ให้ประเทศ 225,155 ล้านบาทต่อ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, แนวนหน้า</p>	<p><b>สธ.วางแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนปี 59</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในปี 59 วางแผนการดำเนินงานเชิงรุกตลอดทั้งปี เพื่อลดการเสียชีวิตและความพิการที่จะตามมา โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ศึกษาความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร โดยเก็บข้อมูลจาก 8 โรงพยาบาลในสังกัด ได้แก่ รพ.เลิดสิน ,รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ,รพ.ราชบุรี,รพ.ชลบุรี,รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก,รพ.ขอนแก่น,รพ.มหาสารคามนครราชสีมา และรพ.มหาสารคามศรีธรรมราช ในปี 48-49 พบว่า ผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลร้อยละ 5.6 ส่วนผู้บาดเจ็บภายหลังการรักษา 2 ปี มีความพิการถาวรร้อยละ 4.6 คิดมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 2.7 ล้านบาทต่อคนพิการ 1 คนต่อปี</p>
<p>บ้านเมือง</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p>	<p><b>อุบัติเหตุปีใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2559 ฟุ้งสูงแม้มีมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นจริงจึง ว่าแม้สถิติอุบัติเหตุเจ็บตายในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ถือว่าเราไม่ได้แพ้และไม่ท้อใจ เพราะสิ่งที่ดีขึ้นคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทำงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และจะเดินหน้าลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี ขณะที่มาตรการลดอุบัติเหตุก็ถือว่าดีขึ้นและเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม สำหรับจำนวนสถิติที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะมีคนท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุมากขึ้น แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นคงต้องรอการรายงาน</p> <p>การหาสาเหตุเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่ง สธ.มีนโยบายชัดเจนให้แต่ละจังหวัดหาสาเหตุและจุดเสี่ยง 5 จุดทุก 1 เดือน พร้อมระบุวิธีการแก้ไข ซึ่งให้ทำต่อเนื่องทั้งปี และรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน</p> <p>- เสนอบทความว่า สรุป 7 วันอันตรายยอดเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนฉลองปีใหม่ 380 รายสูงขึ้นทุกปี 85% ของยานยนต์เกิดเหตุก็เหมือนเดิม จักรยานยนต์ ...ขอชื่นชมความตั้งใจและการทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มาตรการเข้มข้นยึดรถที่ผู้ขับขี่ดื่มสุรหลายพันคัน ยืนยัน "ไม่เสียของ" อย่างน้อยภาพของปัญหาเด่นชัดขึ้น 1. ขาดความต่อเนื่อง 2. ผู้ขับไร้วินัย 3. เมาสุรา</p> <p>ข้อแรกเสนอรัฐบาลตั้ง รองนายกฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนไปอีก 12 เดือนไม่เว้นวรรค ข้อ 2 คสช.สนธิกำลังช่วยตำรวจของผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดาสร้างวินัยบนถนนโดยการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ซึ่งเชื่อกันให้ตั้งอย่างกล้าหาญ</p> <p>สุดท้าย คุณเข้มการจำหน่ายการดื่มแอลกอฮอล์ เช่นกัน เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค,กระทรวงสาธารณสุข ไม่พอลคงต้องใช้บริการ คสช. อีกแรงอย่าท้อ คาถา 3 ข้อทำให้จริง รักษาชีวิตได้มากมาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ,ทีวีช่อง สทท,มติชน</p>	<p><b>ประชุม WHO Patient safety curriculum</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เปิดการประชุมขับเคลื่อน Patient safety curriculum ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์การวิชาชีพจำนวน 133 แห่ง โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับสถาบันการศึกษาภายในหลักสูตรขององค์การอนามัยโลก การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นความต้องการของทางผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข ซึ่งการปลูกฝังมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ ในอนาคตจะมีการนำเนื้อหาดังกล่าว แทรกในหลักสูตรด้านสาธารณสุข</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์</p>	<p><b>โครงการเด็กไทยสายตาสี</b></p> <p>- เสนอข่าว ก่อนประชุม ครม.บักตู่สวมวิญญาณ "หมอต้า" ขอวัด สายตาเด็ก ๆ ด้วยตัวเอง โดยมีคุณหมอสาว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ลัทธิพอสถสมควร	จาก ร.พ.เด็ก และร.พ.วัดไร่ขิง เป็นพี่เลี้ยง ตรวจไปตรวจมาเจ้าตัวบอก “คุณหมอ ขอตรวจบ้าง ดูซิสายตาคะป็นไง” เมื่อผลออกมา “ตาข้างซ้ายยาว 100 ขวายาว 250 ค่ะ” บิ๊กตู๋มยืมแก้มดูๆ บอกเสียงดังว่า“แสดงว่าผมยังมีหนุมอยู่ ไข่ม้อยเนื้อๆ”ว่าแล้วก็หันไปมอบแว่นในโครงการ ให้กับตัวแทนเด็กนักเรียน ก่อนทิ้งท้าย “โตขึ้นอะ แสดงความคิดเห็นได้นะลูก แต่ต้องไม่ขัดแย้งและทะเลาะกัน” สงสัยจะปฏิรูปแล้วจริง ๆ
กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น,มติชน,คมชัดลึก	<b>โรคตาซีเกียจ</b> - เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าพ่อแม่ที่มีลูกเล็กควรหมั่นสังเกตดวงตาของเด็กอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคตาซีเกียจหรือโรคต้ามัว หากไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างทันที่ อาจทำให้ตามัวอย่างได้ การมองเห็นในคนปกติเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด และจะสมบูรณ์เต็มที่เมื่ออายุ ประมาณ 10 ปี หากเด็กที่มีปัญหาสายตาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลไปตลอดชีวิต วิธีแก้ไขที่ได้ก็คือ ใส่แว่นในกรณีที่เด็กสายตาสั้นยาวไม่เท่ากันมาก ๆ กรณีที่เป็นโรคตาซีเกียจจะต้องกระตุ้นให้เด็กใช้ตาข้างที่เป็นโรคตาซีเกียจมากขึ้น หรือบำบัดสายตา โดยใช้เครื่องมือฝึกกล้ามเนื้อตา และโปรแกรมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตาด้วยคอมพิวเตอร์
ไทยรัฐ แนวนหน้า	<b>บางโคล่โมเดล ต้นแบบควบคุมโรค</b> - เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันจะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาโมเดลการควบคุมโรคในเมืองใหญ่ โดยเริ่มจากพื้นที่แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม สร้างเป็น “บางโคล่โมเดล” ซึ่งจะมีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ชักรถสาธารณะ ชุมชนแออัดและสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการใช้กลไกระบบบริการสาธารณสุข มีการขยายผลต่อในกรุงเทพฯ ปริมาณและ 5 เมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง เป้าหมายคือ พัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคภายใต้ 4 มาตรการ คือ 1.จัดให้มีระบบการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 3.ประเมินผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และ 4.ให้พื้นที่ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามวัณโรคหากพบเร็วจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้
แนวหน้า,กรมประชาสัมพันธ์	<b>กรมอนามัยย้ำมั่นใจ น้ำประปาปลอดภัย</b> - เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับและได้กำหนดให้มีคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาไว้ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่การใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปามีข้อดีคือเรื่องกลิ่น และอาจเกิดการรวมตัวของคลอรีนกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำประปาอยู่เป็นประจำ พบว่าโอกาสที่จะเกิดสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปามีน้อยมาก เพื่อความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของน้ำได้ โดยเปิดน้ำใส่ภาชนะ และสังเกตว่าต้องใส ไม่มีตะกอน หากมีกลิ่นคลอรีนแสดงว่าน้ำได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้นาน 20-30 นาที กลิ่นคลอรีนจะจางหายไป และเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น ก่อนดื่มควรเปิดน้ำประปารองใส่ตุ่มพักไว้เพื่อให้ตกตะกอนและลดกลิ่นคลอรีน จากนั้นนำไปต้มจนเดือดนาน 3-5 นาที จะทำให้น้ำสะอาด ไร้ธาตุไนไตรท์อยู่ครบ และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับสารไตรฮาโลมีเทนด้วย
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สถานการณ์เด่น	<b>ชื่นชมพยาบาล</b> - เสนอข่าว นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ททท.จะมอบเสื้อเชิ้ตชูเกียรติให้กับนาง ศรีภิญญา เชื้ออรบ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่เสียสละ ช่วยนักท่องเที่ยวเยอรมนี ที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน และนายันทพงษ์ ศขาอาจ อายุ 41 ปี ได้กั๊งเรือประมง พรสมจิตร์ 51 ที่เข้าช่วยเหลือ สัตวแพทย์สัตวชาติเบลเยียม
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<b>พยาบาลฮีโร่</b> - เสนอสรุป เผยเบื้องหลังชีวิตฮีโร่ นางกณนิสา บุญวิโรจน์ พยาบาลสาวพ.ศุนย์ยะลา เข้าช่วยเหลือวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุ ส่วนตัวเองต้องดูแลพ่อวัยชราป่วยเป็นเบาหวานต้องรีบกลับบ้านมาป้อนข้าวผู้เป็นพ่อทุกวันหลังเลิกงาน
กรุงเทพธุรกิจ	<b>วงการแพทย์ไทยเมื่อเปิดเออีซี</b> - เสนอบทความ “อาชีพแพทย์” (Medical Practitioners) ถือเป็น 1 ใน 7 อาชีพที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา” แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางกระดูก โรงพยาบาลศิริราช แสดงความเห็น ว่า แม้อาชีพหมอจะได้ประโยชน์จากการเปิดเออีซี แต่เชื่อว่าหมอทุกคนจะสามารถออกไปทำงานต่างประเทศได้ง่าย ๆ เพราะ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บางประเทศยังมีข้อกำหนดที่ว่า ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ ใบประกอบโรคศิลป์ ให้ผ่านก่อน ซึ่งข้อสอบในหลาย ๆ ประเทศค่อนข้างยาก เช่น ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น</p> <p>“เปิดเออีซีไม่ได้ทำให้วงการหมอครั้นเคร่งเป็นพิเศษ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม” ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า สมอหมอไทย จะไหลออกนอกบ้านหมด เพราะส่วนใหญ่ อยากร่างงานในเมืองไทยมากกว่า อย่างน้อยอาชีพแพทย์ในเมืองไทยได้รับการยกย่องมากกว่าบางประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p><b>รพ.ปทุมธานีเดินทางทำงานเชิงรุก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า รพ.ปทุมธานียึดหลักการบริการแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพและคุณธรรมที่พึงมีต่ออย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินรับรองโรงพยาบาลคุณภาพครั้งที่ 3 ในต้นปี 2559 โดยจัดให้มีคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเปิดหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติด้านทางเดินหายใจ เตรียมขยายตึกอุบัติเหตุเพื่อรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดการซ่อมแผนุบัติเหตุหมู่ ก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น รวมทั้งทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในอนาคตมีแนวคิดสร้างโรงผลิตน้ำดื่มน้ำแข็งที่มีคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาล สร้างบันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้น เฉลี่ยวันละ 1,800 ราย/วัน ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลปทุมธานีขึ้น มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคห้องพิเศษ บริจาครถพยาบาล และมีการต่อเติมอาคารบุณฑริกส่วนหน้า (ฉัตรหลวง) ซึ่งจะเปิดให้บริการฟอกไตเทียมในชั้นล่าง โดยจะมีกำหนดเปิดในวันที่ 26 ม.ค. 2559</p>
แนวหน้า	<p><b>สุขุทัยจับนักเรียนตรวจฉีฬาสารเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก. บ้านแก่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้ร่วมกันตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จำนวน 44 คน จากทั้งหมดที่มีกว่า 200 คนในโรงเรียน ซึ่งจากการสุ่มตรวจครั้งนี้ไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีสารเสพติดแต่อย่างใด</p>
มติชน	<p><b>ความคืบหน้าอาการปอ-ทฤษฎี</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าอาการปอ-ทฤษฎี สหวงศ์ สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ดีขึ้น แต่แพทย์ยังให้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ ส่วนปอดไม่มีลมรั่วแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อ โดยรวมแม้จะยังวิกฤต แต่แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆ</p>
คม ชัด ลึก คอลัมน์ ย่อโลก	<p><b>เหยื่อไข้เลือดออกมาเลย์พุ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียเผยว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 336 คน เพิ่มขึ้นกว่า 50 % จากปีก่อนหน้าที่มีผู้เสียชีวิต 215 คน ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 11.2 % หรือจาก 108,698 คนเป็น 120,836 คน และเตือนว่า ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไข้เลือดออกอาจเพิ่มขึ้นอีกในปี นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาสุขอนามัยในชุมชน ขณะองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มทั่วโลก</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก	<p><b>ฮ่องกงฉวยไชนกจากจีน</b></p> <p>-เสนอข่าว ทางกาฮ่องกงสั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจตามพรมแดนเมืองเงินกับฮ่องกง หลังสตรีวัย 26 ปี ในเมืองเงินเงิน มณฑลกว่างตุงของจีน เสียชีวิตเพราะไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 6 เมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว อีกทั้งมีสตรีวัย 40 ปี ในเมืองจ้าวซิง ติดเชื้ออาการหนัก</p>

